

คุณสมบัติ	เป็นน้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้สำหรับทำงานภายในหรือโดนแสงแดดเป็นบางเวลา เหมาะสำหรับพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ และพลอร์ลีสลาต ทาก่าย ขึ้นฟิล์มไว ให้ความเงางามสูง ทนการขีดขีด การขีดถู ทนแรงกระแทก ความร้อน และสารเคมี ยึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ดีเยี่ยม
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี ชนิดสี ลักษณะฟิล์มสี ขนาดบรรจุ เนื้อสีโดยปริมาตร เนื้อสีโดยน้ำหนัก ความท่งจำเพาะ จุดวาบไฟ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	โพลียูรีเทน ใส เงามาก ¼, 1 แกลลอน 23 ± 2% 30 ± 2% 0.91-1.01 25 c° 50-75 ไมครอน 10-20 ไมครอน ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวไม้ 40-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว 30-40 นาที 4-6 ชั่วโมง (ที่อุณหภูมิ 25 C°) 7 วัน หมายเหตุ : การระบายอากาศ, อุณหภูมิ, ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี มีผลต่อระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี
วิธีการใช้งาน อุปกรณ์ ตัวเจือจาง การเจือจาง (%)	แปรงขนอ่อนหรือป็นพ่น ฮาโต้ทินเนอร์สำหรับโพลียูรีเทน TUT100 เที่ยวแรกผสม 10-20% โดยปริมาตร เที่ยวที่ 2, 3 ผสม 10% โดยปริมาตร
ระบบการทาสี การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวใหม่ พื้นผิวเก่า	อุดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบเนียนสวย พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไข คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ ควรขัดสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือ, สีเก่าและสารปนเปื้อนอื่นๆ

การสงวนสิทธิ์เรียกกรอง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทา	<p>พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและคราบไขมันต่างๆ ขัดพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย</p> <p>ทา: การทาเที่ยวแรกควรผสมด้วยฮาโต้ยูรีเทนทินเนอร์ 15-20% โดยปริมาตร เทียวต่อไปให้ผสมเพียง 10% ควรทาอย่างน้อย 2-3 เที่ยว</p> <p>พ่น: ผสมด้วยฮาโต้ยูรีเทนทินเนอร์ TUT100 20% โดยปริมาตร ควรพ่น 2-3 เที่ยว</p> <p>การทาที่บ้นแต่ละครั้งควรเว้นระยะอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง (ระยะเวลาแห้งสนิท 24 ชั่วโมง)</p> <p>ไม่ควรรองพื้นด้วยเซลแล็ก น้ำมันวาร์นิชหรือแลคเกอร์</p>
การเก็บรักษา	<p>จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p>
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	<p>ดูข้อควรระวังบนภาชนะบรรจุ</p> <p>ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</p> <p>หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หรือสูดดมโดยตรง</p> <p>รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>